

บทที่

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันกีฬาเป็นกิจกรรมที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ผู้ที่เล่นกีฬานอกจากจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว กีฬายังเป็นกิจกรรมที่สร้างความเป็นระเบียบวินัย การควบคุมตนเอง การรู้จักบริหารเวลา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยังเป็นผู้มีน้ำใจ และเป็นที่ยอมรับของสังคม ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกีฬาที่มีต่อเยาวชนของชาติ ที่กิจกรรมทางการกีฬาจะช่วยหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นคนที่ดีของสังคมและของชาติ จึงมีโครงการและนโยบายสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมกีฬา กิจกรรมทางกีฬาที่มีในสถาบัน หนึ่งในโครงการที่มีนั้นคือโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้หันมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้นจนสามารถพัฒนาไปเป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียน เขตการศึกษาภาค หรือระดับเยาวชนแห่งชาติ และระดับชาติ ถือว่าโครงการดังกล่าวเป็นรากฐานของการพัฒนากีฬาของชาติที่สำคัญ ซึ่งในรายละเอียดของโครงการนอกจากนักเรียนจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน และในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ สถาบันเหล่านี้ยังมีมาตรการในการสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาในโครงการ เพื่อให้ให้นักกีฬาในโครงการ ประสบความสำเร็จสูงสุด เช่น มาตรการในการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาในโครงการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ด้านกีฬา จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษากีฬาดูแลในด้านการฝึกซ้อมและลงแข่งขัน มีคณะกรรมการติดตามผลการพัฒนาด้านกีฬา วินัยความประพฤติของนิสิต อนุมัติให้มีการลาศึกษาเมื่อไปแข่งขันกีฬาเพื่อชาติ หรือ แข่งขันเพื่อเลื่อนระดับการแข่งขัน และจัดการสอบ มาตรการในการสนับสนุน พัฒนานักศึกษาในโครงการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือด้านกีฬา จัดบริการห้องพัก จัดผู้ฝึกสอนในชุมนุมกีฬา จัดหาทุนการศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ด้านการเรียน จัดให้มีการเรียนการสอนพิเศษสำหรับนักกีฬาและรับปรึกษาในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาด้านการเรียน มาตรการในการสนับสนุน พัฒนานักศึกษาในโครงการของมหาวิทยาลัยรังสิต มีศูนย์กีฬาและสุขภาพเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาใน โครงการมีการติดตามผลการศึกษาและทำรายงานแจ้งหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง จัดสอนเสริมให้นักศึกษา ประสานงานดูแลด้านการลงทะเบียน ประสานงานดูแลด้านการลาไปแข่งขันกีฬา จัดหาผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถและกว้างขวางในวงการกีฬา

ชนิดนั้นๆ จัดตารางการฝึกซ้อมให้นักกีฬา ประเมินผลการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาทุกปี ส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาให้เข้าในหอพักในหอพัก มหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก ได้เรียนซ่อมเสริมในรายวิชาที่มีผลการเรียนอ่อน จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับโครงการ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษาในด้านการเรียนและการกีฬา คณะพิจารณาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความสนใจเรื่องกีฬาและความสามารถดูแลนักศึกษาในโครงการที่อยู่ทีคณะได้ทั้งกลุ่ม คณะจัดสอนเสริมแก่นักศึกษาในโครงการที่มีผลการเรียนอ่อน

การจัดการที่สถาบันในระดับอุดมศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาของสถาบัน นักกีฬาบางคนประสบความสำเร็จในกีฬาระดับมหาวิทยาลัย ระดับเขต หรือระดับประเทศ สถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการกับนักกีฬาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬาที่ดี ก็จะสามารถขึ้นไปอยู่ในระดับต้น ๆ ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ดังจะเห็นได้จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้มาจาก การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาที่มีให้แก่กีฬา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้ามาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในด้านกีฬา นักกีฬาเหล่านี้มีความสามารถที่อยู่ในระดับเขต ระดับชาติ จึงได้รับการคัดเลือกเข้ามา นักกีฬาบางคนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว ก็เล่นกีฬาให้กับมหาวิทยาลัยเพียง 1 - 2 ปี เท่านั้นแล้วก็เลิกเล่น หรือบางคนอาจยังไม่ได้เล่นกีฬาให้สถาบันเลยและต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เพราะมีปัญหาในเรื่องการเรียน และบางคนเล่นกีฬาให้กับมหาวิทยาลัยครบ 4 ปี แต่ไม่ประสบความสำเร็จในระดับที่ตนเองควรจะเป็น และสมรรถภาพทางการกีฬาลดลงต่างจากก่อนที่จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เหล่านี้เป็นเพียงปัญหาบางส่วนที่เกิดขึ้นในนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการศึกษาถึงวิธีการบริหารจัดการที่จะทำให้โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬาพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จ การตั้งโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬาก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโครงการ

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการที่ทำให้นักกีฬา โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬาให้ประสบความสำเร็จสูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักกีฬา โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาการจัดการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา

ขอบเขตของการศึกษา

ขอบเขตของประชากร

การศึกษาครั้งนี้ประชากรคือ มหาวิทยาลัย 5 มหาวิทยาลัยที่มีโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา และได้มีการพัฒนานักกีฬาจนประสบความสำเร็จ ได้แก่

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอบเขตเนื้อหา

ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาการจัดการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ในด้านต่าง ๆ

1. การคัดเลือกค้วนักกีฬา
2. การส่งเสริมค้วนักกีฬา
3. การส่งเสริมค้วการเรียน
4. กิจกรรมพิเศษที่จัดให้ค้วนักกีฬา

นิยามศัพท์เฉพาะ

การจัดการ หมายถึง การจัดการนักกีฬาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้

โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา หมายถึง โครงการนักกีฬาช้างเผือกมหาวิทยาลัย หมายถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักกีฬา หมายถึง นักกีฬาในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. ทราบถึงการจัดการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการศึกษา
2. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University